



นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักว่าการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร ลูกค้า ชุมชน สังคม และประเทศชาติ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นความร่วมมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของตน โดยมีหลักการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การรักษาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

บริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของบริษัทฯให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่ (Re-use) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานและคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของพนักงานเพื่อกำจัดอย่างเหมาะสม

2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ หรือ ผ้า เป็นต้น ตลอดจนลด ละ เลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่ทำงาน

3. การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯมีการกำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไฟ ให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าที่สุด เช่น ให้ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน, ปิดแอร์ก่อนเวลาเลิกงาน, การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

4. การให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานกับบุคลากรในบริษัทฯ

บริษัทฯมีการเผยแพร่นโยบายและให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการประกาศนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้ทราบทั่วกันผ่านช่องทาง Intranet ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อตนเอง, ต่อสังคม และองค์กร

5. การพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงธุรกิจและการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ทำเทคโนโลยีด้าน Mobile Application มาร่วมกับการพัฒนาฐานข้อมูลระบบที่มีประสิทธิภาพ รองรับข้อมูลและการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อประโยชน์ด้านการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และลดการใช้พลังงานจากกระบวนการ สำเนากระดาษ หรือการทำลายเอกสาร

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญและปฏิบัติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเจตจำนงที่ได้ตั้งไว้ และถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อถือปฏิบัติต่อไป